



ประกาศเทศบาลนครตรัง

เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ

ตามที่เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ โดยเรียงตามลำดับที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่	หมายเลข ประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
1	10	นางสาวอาทิตา เลิศสุรวัฒน์	ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
2	4	นายกันตภณ ช่วยบำรุง	ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
3	1	นางสาวจิณณพัฑฒ์ ถิ่นนัยธร	
4	11	นางสาวธัญพิชชา แก่นสน	
5	8	นายชญานนท์ จิระจรัส	
6	2	นางสาววรวิสา เกื้อคลัง	
7	12	นายอภิสิทธิ์ พรหมสุวรรณ	
8	5	นายณวัฒน์ สมจิตต์	
9	7	นางสาวนิธิตา คันธโชติ	
10	9	นายวัฒนวิทย์ ชำนาญคราด	
11	6	นางสาวอัญญมณี อินทรวงศ์	
12	13	นายธัญเทพ มุ่งปั้นกลาง	
13	3	นางสาวชลกาญจน์ พุทธิพงษ์	

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก และอยู่ในลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ เมื่อสำเร็จการศึกษาและรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานขอใช้ทุนตามสัญญา โดยจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเภสัชกร ระดับปฏิบัติการ (ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ

ทางเภสัชศาสตร์...

ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือในสาขาวิชาหรือ  
ทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้) และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรังเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวัลลภ ช่วยบำรุง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีนครตรัง